

Lực lượng “chống độc” trên không gian mạng

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao khả năng nhận diện cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những thông tin xấu, độc, từ đó kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội.

Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cùng với những ưu điểm của mạng xã hội mang lại, thời gian gần đây, các thế lực thù địch triệt để lợi

dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng; vu khống, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước... Những thông tin trên đã gây ra sự hoài nghi, hoang mang trong các tầng lớp nhân dân, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên, học sinh, sinh viên, tạo sự bất ổn, dẫn đến “tự diễn biến”, từ đó chúng thực hiện ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Hiện nay, lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên không gian mạng gọi tắt là “lực lượng 47” của Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn

vị trực thuộc có trên 130 đồng chí, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Lực lượng 47 thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, lựa chọn nội dung, phương pháp đấu tranh trực diện với các trang mạng phản động. Kết quả, năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, lực lượng này đã chia sẻ, bình luận gần 1.600 bài viết trên Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Báo Quân khu 3, Báo Thái Bình và các bài viết về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”... Thông qua các bài viết, lực lượng đã nhận được trên 5.000 lượt bình luận, chia sẻ bày tỏ nhận thức đúng đắn của các chủ tài khoản trên mạng xã hội.

Cùng với đó, lực lượng 47 đã phát huy vai trò trong việc nắm bắt thông tin, dư luận, kịp thời phát hiện biểu hiện sai trái, biểu hiện nhiễu thông tin xấu, độc trong cơ quan, đơn vị để chủ động định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ nhận diện và đủ sức “phản biện” các thông tin xấu, độc trên các trang mạng xã hội. Thượng tá Trần Văn Thương, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thái Thụy cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Ban CHQS huyện đã kịp thời kiến toàn lực lượng 47 của đơn vị; lựa chọn các đồng chí có năng lực, tinh thần trách

Bên cạnh lực lượng chuyên trách thì mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh phải là một cộng tác viên tích cực của lực lượng 47, mỗi chiếc điện thoại thông minh phải là một vũ khí chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội mà kẻ địch đang lợi dụng để chống phá; cùng với phải chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân.

(Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

VĂN TRƯỜNG Khắc phục khó khăn sau sáp nhập trường học

Thực hiện Kế hoạch số 45 của Tỉnh ủy, đầu tháng 10 vừa qua, Trường Tiểu học Vân Trường và Trường THCS Vân Trường (Tiền Hải) thực hiện sáp nhập thành Trường Tiểu học và THCS Vân Trường. Sau hơn một tháng sáp nhập, nhà trường đã không tránh khỏi những khó khăn. Song nhờ sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, nhân viên xã và nhân dân, các hoạt động giáo dục đang dần đi vào ổn định.

Vân Trường là xã đông dân cư, vì vậy, số lượng học sinh của hai Trường Tiểu học Vân Trường và THCS Vân Trường tương đối lớn. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những địa phương có trường học ở hai cấp tiểu học và THCS thuộc diện sáp nhập theo Kế hoạch số 45 của Tỉnh ủy. Khi thực hiện, nhà trường có nhiều thuận lợi, đó là hai nhà trường tuy không giáp nhau nhưng cũng khá gần, khuôn viên của hai khu đều rộng rãi, cây xanh thoáng mát; đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, đam mê với công việc. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, nhà trường cũng gặp không ít khó khăn. Thấy giáo Nguyễn Vũ Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Vân Trường chia sẻ: Sau khi sáp nhập, cần cân nhắc vị trí việc làm, nhà



Hội diễn văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học và THCS Vân Trường (Tiền Hải).

trường thừa khoảng 9 giáo viên và nhân viên hành chính ở các bộ phận: văn phòng, thư viện, kế toán, giáo viên các môn Mỹ thuật, Thể dục, Tiếng Anh. Cơ sở vật chất còn hạn chế, cả hai khu đều chưa có phòng chức năng, phòng hiệu bộ chật hẹp không đủ diện tích cho hơn 70 cán bộ, giáo viên sinh hoạt. Ban Giám hiệu đang phụ trách theo chuyên môn đào tạo cho từng cấp học giờ được phân công quản lý cả hai cấp học nên có nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Cả giáo viên và Ban Giám hiệu

phải dành thời gian để làm quen với đặc thù của cả hai cấp học. Việc chào cờ đầu tuần hoặc sinh hoạt chủ đề, chủ điểm, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt tập thể của học sinh và giáo viên vẫn phải tổ chức ở hai điểm trường. Quan trọng nhất là tâm lý, tư tưởng của một bộ phận giáo viên vẫn còn băn khoăn khi sáp nhập hai trường.

Cô giáo Phạm Thị Lành, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Việc sáp nhập trường học được nhà trường và chính quyền địa

phương thực hiện công khai, dân chủ và minh bạch, vì vậy nhân dân trong xã vẫn yên tâm, tin tưởng vào công tác giáo dục của nhà trường. Để ổn định tâm lý cho cán bộ, giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn Trường tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên sau khi sáp nhập, từ đó bàn bạc, thống nhất các biện pháp tháo gỡ, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao, mọi trường ứng xử thân thiện trong nhà trường. Về cơ sở vật chất, trước mắt, nhà trường sử dụng số tiền xã hội hóa theo Quyết định số 2814 của UBND tỉnh là 150.000 đồng/học sinh để sửa sang sân trường, tường vây, trồng thêm cây xanh bên khu tiểu học, đồng thời làm biển tên trường ở cả hai khu. Chiều thứ tư hàng tuần, khi học sinh nghỉ học, phòng học của học sinh được nhà trường tận dụng làm phòng học, sinh hoạt chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Đối với thừa nhân viên hành chính và giáo viên, nhà trường hiện đang vẫn bố trí công việc như trước. Bên cạnh đó, kết hợp với các trường đang thiếu giáo viên để bố trí thời khóa biểu hợp lý cho đội ngũ này nhằm ổn định tâm lý cho cán bộ, giáo viên.

THIỆN AN

Hợp tác phát triển hệ thống thiết bị giám sát hải trình tàu cá

(nhandan.com.vn) Vừa qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhằm cùng nghiên cứu, phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin. Các nội dung hợp tác gồm các ứng dụng trên nền điện toán đám mây; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi; các giải pháp phần mềm ứng dụng trên di động...



Trước mắt, hai bên cùng nghiên cứu, phát triển hệ thống thiết bị giám sát hải trình tàu cá để đưa vào ứng dụng rộng rãi, phục vụ ngành đánh bắt hải sản xa bờ. Hệ thống giúp các tàu cá truyền dữ liệu cho nhau qua vệ tinh và hệ thống mạng 3G; tự động truyền tin hiệu định vị của tàu cá về trạm trên bờ...

Các nhà khoa học Anh trình làng siêu máy tính mạnh nhất thế giới

(chinhphu.vn) Các nhà khoa học tại Anh vừa giới thiệu một siêu máy tính với hàng triệu vi xử lý và 1.200 bảng mạch nối với nhau hoạt động như não người. Siêu máy tính có tên SpiNNaker, được đặt tại Đại học Manchester, Anh.

Để hoàn thành siêu máy tính này, các nhà khoa học đã mất 10 năm thiết kế và lắp đặt. Đây cũng là siêu máy tính hoạt động giống như não người lớn nhất thế giới. Trước đó, vào tháng 4/2016, các nhà khoa học Anh đã chế tạo SpiNNaker với 500.000 bộ vi xử lý. Tuy nhiên, sau đó họ đã nâng gấp đôi dung lượng. Với sự hỗ trợ của dự án nghiên cứu não người của liên minh châu Âu trong việc xây dựng một bộ não máy, SpiNNaker sẽ là công cụ hỗ trợ vô cùng đặc biệt cho các nhà nghiên cứu trong tương lai.

Sân bay hoạt động bằng năng lượng mặt trời

(chinhphu.vn) Cảng hàng không quốc tế Moi tại thủ đô Mombasa của Kenya sẽ trở thành sân bay đầu tiên tại khu vực Đông Phi được vận hành hoàn toàn bằng hệ thống điện mặt trời. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào giữa năm 2019 sau khi đầu tư thành công tổ hợp pin mặt trời công suất 500kW vào hệ thống điện của sân bay.



Hầu như toàn bộ thiết bị vận hành bằng điện tại sân bay sẽ sử dụng nguồn điện năng từ những tấm pin mặt trời như hệ thống chiếu sáng, điều hòa, cửa tự động, camera thang máy, thang cuốn. Thêm chi, các thiết bị mặt đất phục vụ cho máy bay như cầu nâng, xe nạp xăng - điện cho máy bay cũng sẽ sử dụng nguồn năng lượng từ hệ thống quang điện. Nhằm cung cấp nguồn điện liên tục trong những khoảng thời gian nguồn ánh sáng từ mặt trời yếu hay vào ban đêm, một hệ thống ắc quy công suất lớn sẽ được tự động kích hoạt để vận hành hệ thống cho đến khi nguồn năng lượng từ các tấm pin mặt trời hoạt động trở lại. Trong khi đó, hệ thống ắc quy này sau đó sẽ được nạp đầy bằng chính nguồn năng lượng cung cấp bởi pin mặt trời.

Hệ thống điện mặt trời có tuổi thọ khoảng 25 năm này sẽ giúp sân bay Moi tiết kiệm được hàng chục nghìn USD chi phí cho điện năng hàng năm, cũng như giúp giảm lượng khí CO₂ - một trong những tác nhân gây nên hiệu ứng nhà kính và hiện tượng biến đổi khí hậu.

DẶNG ANH

Đã mới được thành lập 5 năm song câu lạc bộ khiêu vũ Năng Xuân đã thu hút đông đảo các thành viên tham gia. Câu lạc bộ đã trở thành mái nhà chung, tụ họp những người đam mê khiêu vũ, muốn rèn luyện sức khỏe, tìm sự thư giãn qua từng bước nhảy, điệu nhạc.

Khiêu vũ là cách tuyệt vời để lấy lại năng lượng, tìm sự dẻo dai cho cơ thể. Theo vũ sư quốc tế Nguyễn Dũng: Khiêu vũ bắt nguồn từ âm nhạc. Vì thế, không chỉ có lợi ích về rèn luyện sức khỏe, khiêu vũ còn mang đến cho người luyện tập sự thư giãn, lạc quan và yêu đời. Có mặt ở các nước châu Âu từ lâu, đến khi du nhập vào Việt Nam, khiêu vũ đã thu hút đông đảo người dân tham gia và trở thành môn thể thao thường nhật. Học khiêu vũ không khó, bất kỳ ai có niềm đam mê đều có thể tham gia. Hiện nay, ở Thái Bình nhiều câu lạc bộ khiêu vũ đã ra đời, trong đó câu lạc bộ khiêu vũ Năng Xuân hoạt động bài bản. Câu lạc bộ đã dành được nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi ở trong và

Nơi tụ họp những người đam mê khiêu vũ



Các thành viên câu lạc bộ khiêu vũ Năng Xuân biểu diễn trong dịp kỷ niệm 5 năm thành lập.

ngoài tỉnh. Đó là điều rất đáng mừng. Với kho tàng âm nhạc đa dạng, phong phú, Thái Bình có

rất nhiều bài hát hay ca ngợi quê hương, bản thân tôi sẽ cố gắng biên đạo lời bài hát sao cho phù

hợp cùng các điệu nhạc phổ thông để thành viên câu lạc bộ khiêu vũ Năng Xuân và các câu

lạc bộ khiêu vũ khác trong tỉnh để tiếp cận nhằm tạo nét riêng cho khiêu vũ Thái Bình.

Sau 5 năm thành lập, câu lạc bộ khiêu vũ Năng Xuân đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nếu như 5 năm trước số lượng thành viên chỉ có 17 người thì đến nay, câu lạc bộ đã có gần 70 thành viên tham gia ở nhiều độ tuổi khác nhau. Thành viên cao tuổi nhất là trên 80 tuổi. Mỗi tuần, các thành viên câu lạc bộ tổ chức học nâng cao 2 ngày vào thứ hai và thứ sáu. Việc luyện tập được duy trì thường xuyên. Sự phát triển của câu lạc bộ với số lượng người tham gia đông đảo và đa dạng các độ tuổi đã khẳng định những lợi ích từ nghệ thuật khiêu vũ mang lại.

Bà Phạm Thùy Dung, thành viên câu lạc bộ khiêu vũ Năng Xuân cho biết: Hàng ngày tôi đều tham gia luyện tập. Ban đầu khi đến với bộ môn khiêu

vũ tôi khá e dè và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi thấy sự vui tươi, nhiệt tình của mọi người đồng thời thấy cơ thể khỏe mạnh hơn sau mỗi buổi tập tôi đã quyết tâm gắn bó với môn nghệ thuật này. Thả mình theo những điệu nhạc du dương, lúc mạnh mẽ, lúc uyển chuyển, tôi thấy tinh thần thoải mái hơn. Tham gia câu lạc bộ, tôi còn có cơ hội giao lưu, trò chuyện cùng bạn bè, đó là điều cần thiết đối với những người đã ở tuổi “xế chiều”.

Hoạt động với mục tiêu rèn luyện sức khỏe, mang đến niềm vui, chia sẻ nỗi buồn của mọi người thành viên để cuộc sống tươi vui, hạnh phúc hơn, những bước nhảy từ điệu nhạc đã giúp các thành viên trong câu lạc bộ ngày càng gắn kết với nhau. Không chỉ tham gia giao lưu với các câu lạc bộ khiêu vũ trong tỉnh, các thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ Năng Xuân còn tham gia nhiều giải thi đấu với nhiều câu lạc bộ khác và đạt giải cao.

Bà Hoàng Thị Oanh, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: Xây dựng câu lạc bộ vững mạnh, là

sân chơi bổ ích của những người đam mê khiêu vũ, thời gian tới, ngoài việc duy trì các thành viên cũ, câu lạc bộ sẽ kết nạp, phát triển thành viên mới đồng thời mở các lớp dạy khiêu vũ với sự tham gia giảng dạy của các vũ sư có trình độ, chuyên môn cao từ Hà Nội.

Chia sẻ về hoạt động khiêu vũ của câu lạc bộ khiêu vũ Năng Xuân nói riêng và các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn thành phố nói chung, bà Phạm Thị Minh, Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao thành phố cho biết: Trên địa bàn thành phố hiện có 7 câu lạc bộ khiêu vũ, trong đó câu lạc bộ khiêu vũ Năng Xuân là một trong những câu lạc bộ hoạt động hiệu quả và có số lượng thành viên tham gia đông với gần 70 người. Thời gian tới, Trung tâm văn hóa thể thao sẽ tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân lợi ích của bộ môn khiêu vũ và phối hợp tổ chức giao lưu giữa các câu lạc bộ, thu hút đông đảo người dân tham gia nhằm rèn luyện, phát triển cả về thể lực và trí lực.

HOÀNG LANH